

CÔNG TÁC DÂN NGUYỆN Gần dân, sát dân

Công tác dân nguyện là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, có vai trò quan trọng trong hoạt động của HĐND tỉnh. Vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh rất chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dân nguyện theo hướng gần dân, sát dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.



Đại biểu HĐND tỉnh lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri huyện Vũ Thư trước thềm hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh.

Cùng chúng tôi đi trên con đường trực xã đã được lắp đặt đèn năng lượng mặt trời, ông Trần Văn Vương, xã Đông Xá (Đông Hưng) phần khởi cho biết: Trước đây con đường này tối, đêm hôm đi lại rất nguy hiểm, tại hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) với đại biểu HĐND tỉnh, cử tri chúng tôi đã kiến nghị tỉnh cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí để các địa phương lắp đèn chiếu sáng đường quê. Tỉnh đã cấu thi lắng nghe, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ hệ thống đèn điện "thắp sáng đường quê" trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Người dân vui mừng đóng góp tiền công 50% kinh phí hỗ trợ của tỉnh để xã lắp đèn năng lượng mặt trời. Đến nay, toàn xã đã lắp được 11km đèn năng lượng mặt trời trên đường trực xã, trực thôn với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng. Có đèn sáng, việc đi lại của nhân dân vào ban đêm thuận tiện hơn, an ninh trật tự cũng nhờ đó được

bảo đảm, diện mạo nông thôn khang trang hơn. Theo đồng chí Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Từ đầu năm 2022 đến nay, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức 4 lượt TXCT giữa đại biểu HĐND tỉnh với cử tri 8 huyện, thành phố trước và sau kỳ họp thứ tư và thứ năm. Tất cả hội nghị TXCT đều được thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; linh động hình thức tổ chức. Tại thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc trực tiếp kết hợp trực tuyến, gửi phiếu lấy ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn. Qua TXCT, đại biểu HĐND có dịp báo cáo với cử tri về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, về hoạt động của đại biểu. Các đại biểu HĐND tỉnh còn mặt trận trực tiếp qua hệ gần gũi thân thiết với cử tri, nhân dân thông qua việc đi cơ sở kiểm tra, giám sát nhiệm vụ chuyên môn. Việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri được thực

hiện đầy đủ, trung thực, phân loại chuyển tới các cơ quan có trách nhiệm giải quyết. HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, xứng đáng là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dân nguyện, thời gian tới, HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức TXCT, tăng cường TXCT theo chuyên đề; nâng cao kỹ năng TXCT của đại biểu; xác định và đánh giá đúng tính chất ý kiến, kiến nghị để chuyển đúng cơ quan giải quyết. Tăng cường theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời phát hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị chưa được giải quyết, trả lời hoặc giải quyết chưa thấu đáo, chưa dứt điểm, chưa đúng quy định của pháp luật để tham mưu xử lý, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân.

nằm dưới lòng đường, thu dõ dây cáp viễn thông không đúng, hạ ngầm dây cáp viễn thông ở một số tuyến đường... thể hiện sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, giám sát, đôn đốc thường xuyên việc giải quyết của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh, được cử tri, nhân dân đánh giá cao.

Không chỉ với hoạt động TXCT mà công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cũng được HĐND tỉnh đổi mới, nâng cao chất lượng. Ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành kế hoạch tiếp công dân và thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri, nhân dân biết, giám sát. Trong đó phân công các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh thực hiện tiếp dân định kỳ hàng tháng tại trụ sở tiếp công dân tỉnh. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trực và tiếp nhận đơn, thư, kiến nghị của công dân hàng tuần; tham mưu giám sát, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân bảo đảm đúng quy định. Từ đầu năm 2022 đến nay, Thường trực HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp nhận, phân loại và xử lý trên 200 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, chế độ, chính sách, ô nhiễm môi trường... Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản trả lời và hướng dẫn người nộp trên 70 đơn thư khiếu nại, tố cáo có ý kiến kiến nghị. Đồng thời, ban hành văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị chậm trả lời theo yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh; lựa chọn một số nội dung gây bức xúc, còn để kéo dài chất vấn thủ trưởng các sở, ngành tại kỳ họp. Công tác dân nguyện được làm tốt đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, xứng đáng là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dân nguyện, thời gian tới, HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức TXCT, tăng cường TXCT theo chuyên đề; nâng cao kỹ năng TXCT của đại biểu; xác định và đánh giá đúng tính chất ý kiến, kiến nghị để chuyển đúng cơ quan giải quyết. Tăng cường theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời phát hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị chưa được giải quyết, trả lời hoặc giải quyết chưa thấu đáo, chưa dứt điểm, chưa đúng quy định của pháp luật để tham mưu xử lý, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân.

TRUNG HIỆU

TIẾN HẢI Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ

Ngay sau khi tổ chức ra quân huấn luyện, Ban CHQS huyện Tiến Hải đã tập trung đổi mới nội dung, hình thức huấn luyện dân quân tự vệ (DQTV) với quyết tâm nâng cao chất lượng, hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2023.

Đến thao trường của Ban CHQS xã Nam Thanh khi đơn vị đang tổ chức huấn luyện DQTV, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là các chiến sĩ DQTV đều hằng say tập luyện, thực hiện chính xác các yếu lĩnh, động tác nín thở, bóp cò. Các nội dung như tháo lắp súng AK, huấn luyện điều lệnh đội ngũ cho DQTV năm 2023 đã được phê duyệt, tổ giáo viên đã xây dựng giáo án lên lớp, chuẩn bị đầy đủ các mô hình, học cụ và cơ sở vật chất phục vụ công tác huấn luyện nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Là một trong các nữ chiến sĩ dân quân tham gia huấn luyện năm 2023, chị Nguyễn Thị Duyên, xã Nam Chính chia sẻ: Đây là năm đầu tiên tôi tham gia huấn luyện và được các cán bộ Ban CHQS huyện chỉ dạy rất tận tình, hướng dẫn đi đúng điều lệnh, thực hiện động tác ném lựu đạn đạt kết quả tốt. Tôi sẽ quyết tâm, nỗ lực huấn luyện cùng các chiến sĩ trong đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2023, đồng thời tích cực tham gia các nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Thiếu tá Lại Văn Diệu, Phó Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Tiến Hải cho biết: Sau khi

ra quân huấn luyện xong, đơn vị tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, sau đó tổ chức huấn luyện DQTV. Ban CHQS huyện Tiến Hải đã thành lập 4 cụm xã, thị trấn với 710 đồng chí là DQTV năm thứ nhất, 328 DQTV năm thứ hai và năm thứ tư. Theo đó, thời gian huấn luyện DQTV năm thứ nhất từ đầu tháng 3 đến hết tháng 4/2023, DQTV năm thứ hai và năm thứ tư huấn luyện từ đầu tháng 4 đến hết tháng 5/2023 và từ đầu tháng 6 đến hết tháng 9/2023 sẽ tổ chức huấn luyện dân quân bình chông.

Nội dung huấn luyện được Ban CHQS huyện bám sát Thông tư số 69 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho DQTV. Trong đó, Ban CHQS huyện tập trung huấn luyện tốt các nội dung từng bước giúp các chiến sĩ sử dụng thành thạo vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật; huấn luyện đội ngũ DQTV năm thứ nhất hiểu rõ, nắm vững nguyên tắc chiến thuật DQTV gắn với địa bàn hoạt động; từ đó nâng cao khả năng độc lập chiến đấu, phối hợp chiến đấu, phục vụ chiến đấu và phòng thủ dân sự.

Thượng tá Vũ Anh Chính, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tiến Hải cho biết: Để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện năm 2023, đồng chí luôn quan tâm chuẩn bị tốt về con người, cơ sở vật chất cũng như đổi mới nội dung, hình thức huấn luyện. Tổ chức thực hiện sát đúng kiện thực tế; kết

hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, giữa lý thuyết với thực hành, giữa huấn luyện với sẵn sàng chiến đấu, coi trọng công tác kiểm tra bảo đảm cán bộ, chiến sĩ nắm vững được các nội dung huấn luyện, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị mới. Về cơ bản, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã chấp hành nghiêm túc kế hoạch huấn luyện DQTV bảo đảm đủ thời gian, quân số và chất lượng theo yêu cầu. Nhờ làm tốt công tác huấn luyện mà năm 2022, Ban CHQS huyện được đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, kết quả điển hình khu vực phòng thủ đạt thứ hạng cao, kết quả huấn luyện DQTV năm sau luôn cao hơn năm trước. Đây là động lực rất lớn để năm 2023 cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia huấn luyện đạt kết quả cao nhất, góp phần xây dựng và giữ vững thành tích chung của toàn đơn vị.

Từ nay đến hết năm 2023, Ban CHQS huyện Tiến Hải sẽ tập trung làm tốt nhiệm vụ huấn luyện, đặc biệt là nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, hiệp đồng tác chiến của lực lượng DQTV năm thứ hai và năm thứ tư, lực lượng dân quân biển, nhằm đáp ứng yêu cầu là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng DQTV thực sự là lực lượng tin cậy, chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Tiến Hải trong mọi tình huống.

TIẾN ĐẠT



Lực lượng dân quân tự vệ tại xã Nam Thanh (Tiến Hải) được hướng dẫn kỹ thuật sử dụng súng AK.

THÔN TÂN MỸ Nhân lên sức mạnh từ xây dựng chi bộ kiểu mẫu

Việc triển khai xây dựng chi bộ kiểu mẫu ở Chi bộ thôn Tân Mỹ, xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) thời gian qua đã tạo hiệu ứng tích cực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ, tăng cường mối quan hệ gần gũi thân thiết với nhân dân, tạo tiền đề thuận lợi triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Tuyến đường áp chân đê nằm ở phía Bắc thôn Tân Mỹ vốn nhỏ hẹp lại xuống cấp trầm trọng khiến việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn. Nếu được nâng cấp, cải tạo nền đường sẽ được mở rộng gấp gần 3 lần so với hiện nay và cao hơn nền đường cũ 50cm. Tuy nhiên, để mở rộng tuyến đường sẽ liên quan đến trên 1.000m² đất thổ cư của 32 hộ dân trong thôn. Ông Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: Chi bộ đã họp bàn ra nghị quyết chuyên đề, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên và các đoàn thể của thôn trong việc tuyên truyền, vận động để người dân thấy rõ được lợi ích, tầm quan trọng của

tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ giúp việc đi lại, giao thương được thuận tiện hơn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình của người dân. 100% các hộ đều nhất trí hiến đất để mở rộng, nâng cấp đường sát chân đê, mặc dù tuyến đường chưa triển khai xây dựng song nhiều hộ đã chủ động tháo dỡ tường bao lùi vào trong. Việc lãnh đạo nhân dân tham gia góp quyền sử dụng đất cho nhà nước không đòi lại để nâng cấp mở rộng đường giao thông cũng là nội dung mà Chi bộ lựa chọn đăng ký xây dựng chi bộ kiểu mẫu năm 2022. Cũng trong thời gian qua, Chi bộ đã tuyên truyền,

vận động 6 hộ gia đình hiến gần 600m² đất nông nghiệp để mở rộng tuyến đường giao thông nội đồng tại thôn Tân Mỹ đi thôn Đông Châu. Theo đồng chí Nguyễn Hữu Bằng, Trưởng thôn Tân Mỹ: Việc xây dựng chi bộ kiểu mẫu với nội dung lãnh đạo nhân dân tham gia góp quyền sử dụng đất cho nhà nước không đòi lại để nâng cấp mở rộng đường giao thông của Chi bộ thôn Tân Mỹ có nhiều thuận lợi do trước đó năm 2021 thôn đã vận động thành công 26 hộ hiến trên 1.700m² đất để mở rộng và nâng cấp tuyến đường nối từ đường huyện ĐT.78 đến đường tỉnh ĐT.452 đoạn qua địa bàn thôn. Sau khi tuyên truyền hoàn thành, diện mạo nông thôn thay

đổi hoàn toàn, khang trang, sạch đẹp hơn, việc giao thương đi lại thuận tiện góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chính điều này giúp việc tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền thôn khi triển khai mở rộng, nâng cấp những tuyến đường khác được thuận lợi.

Bên cạnh đó, việc được lựa chọn xây dựng chi bộ kiểu mẫu cũng là động lực mạnh mẽ giúp Chi bộ chuyển biến rõ nét hơn về mọi mặt. Nhìn chung, vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ được nâng lên rõ rệt. Ngoài thực hiện tốt nội dung trọng tâm đăng ký kiểu mẫu, Chi bộ còn vận động nhân dân đầu tư xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng bằng nguồn vốn xã hội hóa góp phần bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông ở khu dân cư. Tổng số tiền đầu tư nâng cấp đường điện chiếu sáng là trên 50 triệu đồng. Đến nay, tất cả các tuyến đường trong các khu dân cư trên địa bàn thôn đều có điện chiếu sáng với trên 100 bóng điện được đảm an toàn cho việc đi lại của người dân vào ban đêm. Trong phát triển kinh tế, Chi bộ tập trung lãnh đạo nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển đa dạng các ngành nghề từ chăn nuôi phát triển trang trại, gia trại, dịch vụ tạp hóa, dịch vụ vận tải, phát huy thế mạnh ven sông của địa phương để nuôi cá lồng, kinh doanh vật liệu xây dựng...

Ông Đào Hữu Quyết chia sẻ: Để nâng cao thu nhập cho gia đình, tôi đầu tư xây dựng 3 dãy chuồng nuôi 200 con lợn thịt và gần 20 con lợn nái. Trung bình mỗi năm tôi xuất bán 40 tấn, sau khi trừ chi phí thu lãi trên 100 triệu đồng. Hiện nay, ngoài gia đình ông Quyết, toàn thôn có gần 30 hộ chăn nuôi quy mô lớn; 15 hộ nuôi cá lồng; hàng chục lao động làm việc tại các bến bãi... Trong sản xuất nông nghiệp, ngoài 2 vụ lúa, thôn còn là điểm sáng trồng cây vụ đông của địa phương. Thu nhập của

người dân trong thôn nhờ vậy không ngừng được nâng cao, đạt trên 50 triệu đồng/người/năm. Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, số hộ giàu, khá của thôn không ngừng tăng nhanh, hầu hết các hộ gia đình đều có nhà ở kiên cố, mua sắm các tiện nghi hiện đại. Cũng nhờ thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của cộng đồng, sống và làm việc theo pháp luật nên bà con trong thôn luôn có ý thức chấp hành tốt các chủ trương, chính sách

của Đảng, Nhà nước. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thôn luôn được giữ vững.

Theo đồng chí Bí thư Chi bộ thôn: Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Chi bộ thôn Tân Mỹ sẽ tập trung lãnh đạo, tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt nhằm góp phần cùng địa phương sớm đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

ĐÀO QUỲN



Nuôi cá lồng trên sông giúp nhiều hộ dân thôn Tân Mỹ nâng cao thu nhập.